

BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ số 20/1998/TT-BTC ngày 13-2-1998 hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhân hiệu nước ngoài được sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Nghị định số 97-CP ngày 27-12-1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư số 98-TC/TCT ngày 30-12-1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97-CP ngày 27-12-1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhân hiệu nước ngoài được phép sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam như sau:

1. Giá bán hàng làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhân hiệu nước ngoài do các công ty, nhà máy thuốc lá thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sản xuất là giá do các công ty, nhà máy bán cho các chi nhánh thuốc lá nước ngoài để tiêu thụ tại Việt Nam nhưng không được thấp hơn 10% mức giá bình quân do các chi nhánh thuốc lá nước ngoài bán ra. Trong trường hợp các công ty, nhà máy sản xuất không xác định giá tính thuế hợp lý thì cơ quan thuế căn cứ vào mức giá bình quân do các chi nhánh thuốc lá nước ngoài bán ra trừ (-) 10% để ấn định giá tính thuế.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ những quy định tạm thời của Bộ Tài chính về giá tính thuế đối với thuốc lá nhân hiệu nước ngoài được sản xuất, tiêu

thụ tại Việt Nam kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

K.T. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thứ trưởng

VŨ MỘNG GIAO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH số 39/1998/QĐ-NHNN1 ngày 17-1-1998 quy định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế, dân cư và mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế.

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24 tháng 5 năm 1990;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Quy định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư như sau:

1. Mức trần lãi suất cho vay:

1.1. Cho vay ngắn hạn: 1,20%/tháng.